



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๐๐ ๙๗๓๘ ต่อ ๑๑๑

ที่ขก ๐๐๓๒.๓๒๑.๑/

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลติดตามการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ในขบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหา
สำคัญและพบบ่อย ซึ่งประกอบด้วย มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบิกจ่ายยาตอบแทน มาตรการการ
จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ มาตรการป้องกันการ
ทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด และกระทรวงสาธารณสุขได้
กำหนดตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA โดยประเมิน
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) MOIT ๑๔
เรื่อง การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ในขบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา ได้ดำเนินการตามมติตามสิทธิการดังกล่าว ดังนี้

๑) จัดทำประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒) จัดทำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลโนนศิลา ชื่อสัตย์โปร่งใส จิตพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓) แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบในแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อทราบถือ
ปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ซึ่งตามที่ได้แจ้งให้ทุกหน่วยได้รับทราบมาตรการและถือปฏิบัติ พบว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่พบการ
กระทำที่ผิดจากมาตรการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๖๕ ในสังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา

(นางสุโขใจ พัฒนพิชชารังค์)

เภสัชกรชำนาญการ

ทราบ/อนุมัติ

(นางเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา